

# ĐẠI LỄ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG 2016 TẠI PERTH – ÚC



## Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương



Chiều thứ Bảy ngày 16/4/2016 vừa qua vào lúc 15 giờ 30 tại Girrawheen Senior Hall, Ban Chấp hành Cộng đồng đã tổ chức buổi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Năm nay lễ giỗ Tổ nhằm đúng với ngày 10 tháng 3 Âm lịch, là ngày giỗ Tổ truyền thống.

Buổi lễ bắt đầu với phần chào cờ Quốc kỳ và phút mặc niệm, kế đến là giới thiệu thành phần quan khách tham dự, sau đó là bài diễn văn của Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng Chủ tịch Cộng đồng, và kết thúc bằng buổi nói chuyện của Chiến sĩ Võ Đại Tôn.

Nghi thức buổi lễ đã được Thánh Thất Cao Đài long trọng cử hành theo truyền thống dân tộc.

Gần hai trăm quan khách cùng với các vị đại diện Tôn giáo và các hội đoàn đã đến tham dự buổi lễ.

Ngoài quý đồng hương còn có sự hiện diện của hai người khách ngoại quốc, ông Norman Aisbett – Kỳ giả tờ báo The West Australian và ông Talbot Bashall – cựu Trưởng Trung tâm Quản lý các trại Tỵ nạn người Việt ở Hồng Kông.

Đặc biệt trong dịp này có sự tham dự của Chiến sĩ Võ Đại Tôn từ Sydney đến. Ông là cựu đại tá trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, người đã bị cộng sản cầm tù hơn 10 năm vì đã dẫn thân phục quốc.

Trong bài diễn văn khai mạc Bác sĩ Chủ tịch Cộng đồng nhắc

dẫn công khó dựng nước của tổ tiên Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn. Ông nói trường NN và VN Việt của cộng đồng đặt tên các vị anh hùng anh thư cho các lớp học là vì những mục đích bảo tồn văn hoá và công lao lập nước và giữ nước của tổ tiên.

Mở đầu phần 'tâm tình' cùng quý đồng hương, Chiến sĩ Võ Đại Tôn chia sẻ: "Tôi có một cái tâm trạng như là một người con, một người anh em, một người bạn hữu sau 24 năm xa cách trở về mái nhà xưa của mình, về với gia đình, để được ôm lại những người bạn cũ để bắt tay nhau và xem ai còn ai mất".

Nhiều người khách tham dự đã không cầm được nước mắt trước những lời tâm tình của ông, và khi ông kết thúc mọi người đã đứng lên cảm ơn ông bằng những tràng pháo tay thật nồng nhiệt.

Chiến sĩ Võ Đại Tôn đã trao tặng Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng và Cộng đồng bức một tranh tượng trưng cho tinh thần 'về lại là Quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hoà', do chính ông họa.

Bác sĩ Chủ tịch Cộng đồng cũng đã trao tặng quà lưu niệm cho Chiến sĩ Võ Đại Tôn, và ông Huỳnh Dương, vị Đẩu tộc đạo Cao Đài.

Buổi lễ kết thúc vào lúc 18 giờ và sau đó đã có buổi tiệc trà thân mật.

• WATB









**“ THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ LIỆU CỦA BAN TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG VÀ CÁC HỘI ĐOÀN. NHỮNG BUỔI THUYẾT TRÌNH VỀ QUÊ HƯƠNG DÂN TỘC NHẬN NGÀY QUỐC TÔ VÀ QUỐC HẠN KHÔNG CÒN CHỖ NGỒI TRONG HỘI TRƯỜNG VÀ ĐA SỐ ĐỒNG HƯƠNG THAM DỰ ĐÃ KHÓC, QUYẾN LUYẾN KHÔNG MUỐN RỜI XA...”**  
**VĐT.**

[www.vietnamvanhien.net](http://www.vietnamvanhien.net)